

สรุปประเด็นการจัดการความรู้

เรื่อง การสร้างงานวิจัย

วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1-000 อาคารอำนวยการ

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. รศ.อิสยา จันทรีวิทยายุทธิต คณะบดีคณะเทคโนโลยีการแพทย์
2. ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ คณะบดีคณะกายภาพบำบัด
3. รศ.ดร.เดชาวุฒ นิติยสุภานิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก คณะเภสัชศาสตร์
5. รศ. ปิยกุล เลาว์ณย์ศิริ คณะบดีคณะทันตศาสตร์
6. อาจารย์ธิดา ทิมเมือง ผู้ช่วยคณะบดีคณะทันตศาสตร์
7. อาจารย์ณัฐนันท์ ศิริเจริญ คณะทันตศาสตร์
8. อาจารย์ชาตรี บัวคลี่ คณะทันตศาสตร์

ผู้จัดบันทึกองค์ความรู้

อาจารย์ชาตรี บัวคลี่ คณะทันตศาสตร์

รศ.อิสยา จันทรีวิทยายุทธิต ได้กล่าวถึงแนวทางของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มระบบและกลไกในการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์โดยให้งบประมาณในการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และด้านการสร้างเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปีการศึกษา 2556 ได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการ "หัวเฉียววิชาการ" และจะจัดต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และได้สอบถามถึงงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะทันตศาสตร์

อาจารย์ธิดา ทิมเมือง ได้สรุปถึงการดำเนินการด้านการบริการวิชาการที่ยังมีจุดอ่อนด้านการสร้างงานวิจัยให้เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการซึ่งเป็นประเด็นที่คณะฯ พยายามพัฒนาโดยดำเนินการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้นไม่มีปัญหาสามารถทำได้ การสร้างงานบริการวิชาการและพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและคณะทันตศาสตร์พยายามดำเนินการ เพราะงานวิจัยที่พัฒนาจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของ สภค. ส่วนงานวิจัยเผยแพร่คณะทันตศาสตร์มีความร่วมมือกับเครือข่ายทันตศาสตร์และพัฒนางานบริการสร้างสรรคค์ของคณาจารย์และสามารถทำได้ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ผศ.ดร.พรรัชนี วีระพงศ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนางานวิจัยต้องเริ่มที่อาจารย์ โดยอาจหาแนวทางพัฒนากิจการรวมในรายวิชาให้เพียงพอวิจัยหรือใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ

รศ.อิสยา จันทรีวิทยายุทธิต กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไปจะเน้นชุมชนเข้มแข็ง เน้น 3 ชุมชนคือ ศีรษะจรเข้ข่อย คลองด่านและบางโกลน โดยในวันที่ 10 เมษายน 2557 จะมีการระดมสมองเพื่อทำแผนงานด้านบริการวิชาการในพื้นที่ศีรษะจรเข้ข่อย โดยสิ่งสำคัญโครงการต่าง ๆ มาจากความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะประเด็นการเรื่องผู้สูงอายุและเรื่องสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมบทบาท บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ดำเนินการโดย ผศ.จวิทย์วณิช โฉมพูนตระกูล คณะศิลปศาสตร์ และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ลำคลอง ดำเนินการโดย อาจารย์วันวิไล วัฒนกุล คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดำเนินการในพื้นที่ ๓.ศีรษะจรเข้ข่อย จ.สมุทรปราการ ในปีการศึกษาที่ 2556 และนอกจากนี้ได้เสนอประเด็นความต้องการของพื้นที่คลองด่าน เรื่องปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชน



คณะดีคณะดีศาสตร์แสดงความเห็นว่าการแก้ปัญหาต้องไม่พร้อมที่ฝ่ายมาเป็นภาระแก้ปัญหาปลายเหตุและไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับชาติ เสนอให้มหาวิทยาลัยทำโครงการนี้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากทัศนคติของวัยรุ่นที่เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเสียหาย และไม่เห็นความจำเป็นเรื่องการป้องกันนอกจากนี้การส่งเสริมเทคโนโลยีแก่เด็กเล็กทำให้เด็กเข้าถึงข้อมูลที่ลุ่มเสี่ยงได้ง่ายขึ้น และเห็นว่าการทำงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ควรเริ่มที่ความต้องการของชุมชน และการลงไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวยังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ถ้าจะให้ครอบคลุมควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่น ชุมชน ผู้ปกครอง มาคุยกันเพื่อมองปัญหาร่วมกัน ปัญหาจะแก้ไขได้ต้องเกิดจากการที่ทุกภาคส่วนเห็นว่าเป็นเรื่องนั้น ๆ เป็นปัญหาและเมื่อเห็นว่าปัญหาแล้วจะได้ดำเนินการหาแนวทางร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหา ถ้าทำเช่นนี้ได้จึงจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเสนอแนะประเด็นสภาพแวดล้อมของครัวเรือนแต่ละพื้นที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและหารูปแบบดำเนินการที่น่าสนใจและเป็นไปได้เพื่อดำเนินการ
